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Inngangur :

Niðurstaða : Fyrir liggur erindi frá Maríu Guðbjörgu Guðmundsdóttur, sent 3. ágúst 2022. Í erindinu er óskað eftir að öllum 

skólaakstri í þinghárnar verði breytt í almenningssamgöngur. Einnig er óskað er eftir að bætt verði við skólaaksturinn 

annarri heimferðarrútu þegar eldri börnin hafa lokið íþróttaiðkun og tómstundum. 

 

Fjölskylduráð vísar erindinu til Umhverfis- og framkvæmdaráðs þar sem almenningssamgöngur falla undir það svið. 

 

Samþykkt samhljóða.


